



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017



Đổng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 9/10, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức năm 2017 họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Đổng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Gặp mặt nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp tiêu biểu

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: NGỌC LINH

THÀNH PHỐ 9 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN ước đạt gần 10.700 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) của thành phố Thái Bình ước đạt 10.685,7 tỷ đồng, tăng 12,45% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kinh tế nhà nước tăng 8%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 11,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,5%; kinh tế hộ cá thể tăng 9%.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp, nghề và làng nghề duy trì và phát triển ổn định. Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và các hoạt động xúc tiến đầu tư; giải quyết kịp thời các ưu đãi, kiến nghị của doanh nghiệp và bảo đảm an ninh trật tự để các doanh nghiệp phát triển. 9 tháng đầu năm, thành phố thu hút 8 dự án đầu tư, đề nghị quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp với số vốn đăng ký đạt 196 tỷ đồng.

THANH HUỖN

Đón bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng

Sáng ngày 9/10 (20/8 âm lịch), tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Đồng Bằng (xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) đã diễn ra lễ đón bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng năm

2017. Tới dự có đổng chí Đảng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); các đổng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành

của tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và các huyện, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Đồng Bằng, còn gọi là đền Đức Vua cha Bát Hải tọa lạc bên dòng sông cổ Mai

Diêm, thuộc trang Đào Động, tổng Vọng Lỗ, huyện Phụ Phụng, nay là thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ; nơi gìn giữ và tôn vinh công lao to lớn của Vinh Công Đại Vương, người có công lớn giúp Vua Hùng đánh giặc

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam

Sáng ngày 9/10, UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam thuộc Tập đoàn ALFA GROUP NEW ZEALAND về chương trình nông nghiệp xanh. Đổng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. ALFA GROUP NEW ZEALAND là tập đoàn chuyên cung cấp sản

phẩm phân bón cho các thị trường lớn trên thế giới trong suốt 25 năm qua. Với mong muốn đưa ra thị trường sản phẩm phân bón hiệu quả, giúp cây trồng tăng trưởng tốt, đem lại năng suất cao nhưng vẫn an toàn với môi trường và người sử dụng, năm 1997, Tập đoàn cho ra đời

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

Tỷ lệ lao động được tạo việc làm mới đạt 86,1% kế hoạch năm

9 tháng đầu năm 2017, Số Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động. Trong 9 tháng, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 28.425 người (đạt 86,1% kế hoạch năm, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó giải quyết việc làm tại địa phương cho 21.135 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 4.560 người và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 2.730 người.

Để hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 33.000 người trong năm 2017, từ nay đến cuối năm, Số Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động về vấn đề việc làm, phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và các cơ sở dạy nghề tạo việc làm cho người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

PRUDENTIAL VIỆT NAM Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng



Prudential Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Lê Thị Ngọc The.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt Nam tại Thái Bình vừa tổ chức buổi lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng tại huyện Hưng Hà.

Prudential Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho ông Lê Quý Xuyên, xã Độc Lập (Hưng Hà) trong trường hợp người được bảo hiểm là bà Lê Thị Ngọc The tham gia hợp đồng bảo hiểm từ ngày 15/12/2014 đến ngày 5/12/2016. Bà Lê Thị Ngọc The không may mắc bệnh hiểm nghèo, Prudential Việt Nam đã tiến hành chi trả quyền lợi bệnh hiểm nghèo theo đúng điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

Nhân dịp này, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt Nam tại Thái Bình đã giới thiệu đến khách hàng quá trình thành lập Công ty cùng những bước phát triển, thành tích đã đạt được gần 17 năm qua tại thị trường Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống; giới thiệu sản phẩm mới của Prudential Việt Nam; đồng thời, giải đáp thắc mắc, tri ân khách hàng, hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần thiết khi tham gia và quyền lợi được hưởng từ loại hình bảo hiểm này.

KUÂN PHƯƠNG

ỦY BAN MTTQ TỈNH Truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều ngày 9/10, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường cho đồng bào Phật giáo tại chùa Từ Vân, xã Bách Thuận (Vũ Thư).

Tại buổi tuyên truyền, các Phật tử đã được nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) tuyên truyền về tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới tác động đến môi trường nước ta; vai trò, trách nhiệm của các chức sắc và tín đồ Phật tử đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp nhằm

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN DAT

Tập huấn tuyên truyền biển, đảo, chính sách BHXH, BHYT

Sáng ngày 9/10, Bộ Thông tin và Truyền thông khai mạc lớp tập huấn tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình.

Trong 2 ngày (9 - 10/10), học viên là cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông; phòng văn hóa thông tin, đài TTTH 8 huyện, thành phố; cán bộ đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cung cấp các thông tin về chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; thực trạng vấn đề sử dụng thuốc lá trên thế giới và ở Việt Nam, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe con người... Lớp tập huấn nhằm định hướng cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thông tin và truyền thông các cấp trong việc tuyên truyền các thông tin liên quan đến biển, đảo, hướng sự quan tâm của xã hội vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia BHXH, BHYT và ý thức của xã hội trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại cơ sở.

THẢO TIẾN

NIỀM VUI VÀ HY VỌNG

(Xem trang 2)



Dây chuyền sản xuất của nhà máy gạch men Mikado.

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

ĐÔNG KINH

Vì sao dân chưa sử dụng nước sạch?

(Xem trang 4)